



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 9 มีนาคม 2563

เรื่อง

1. ชวนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร
2. วอนงดสูบน้ำนานช่วงช่วยผลักน้ำเค็ม
3. ก.เกษตรฯลุยตั้งศูนย์AICทั่วประเทศ. เล็งยกระดับไทยติดท็อปเทนผู้ส่งออกอาหารโลก
4. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปลอดภัย ประสพ ติดคุก คดีสุดท้าย?
5. คอลัมน์: ข้าวสีนรอบโลก: โรคระบาดในสัตว์
6. แฉอีก'ไอโอ'แปลงร่าง
7. แร่งงานนอกระบบล้นรับ2พันคลังคลอดเยียวยาพิษโควิด19
8. 'ทำสาวต้นมะขาม'ยกระดับคุณภาพมะขามหวาน
9. ตั้งศูนย์ AIC ปฏิรูปภาคเกษตรสู่ยุค 4.0
10. คอลัมน์: กีฬารอบวัน: จัดโบว์ลิ่งการกุศล

สื่อ

- เดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอปปาย)
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ชวนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 25715 หน้า : 19 (ล่างซ้าย)

ชวนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ ทดแทนการเผา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จาก

สศก. กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลเบื้องต้นของ

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและมลพิษทาง

สศก. ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

อากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พบเกษตรกรที่เข้าร่วม

ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสาเหตุหลัก

โครงการฯ ส่วนใหญ่เกิดจากความตระหนักรู้และ

มาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งพื้นที่ป่า และพื้นที่

เห็นความสำคัญในการทำเกษตรปลอดการเผา

ทางการเกษตร จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติ

อนามัยของประชาชนและทางเศรษฐกิจ

อาทิ การไกล่เกลี่ย การจำหน่ายเป็นฟางอัดก้อน

กระทรวงเกษตรฯ จึงเริ่มโครงการส่งเสริมการ

หรือการใช้พื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ อีก

หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ปี 57 จนถึง

ทั้งมีความร่วมมือกันระหว่างชุมชน หน่วยงาน

ปัจจุบัน โดยปี 62 กรมส่งเสริมการเกษตรได้

ภาครัฐ และเอกชน ชวนกันเผ่าไร่ร้างและ

ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ด้วยการใช้

ควบคุมการเผาในพื้นที่ เพื่อช่วยลดปัญหาดัง

ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไข

กล่าว ยังมีอีกหลายวิธีในการจัดการเศษวัสดุ

ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร และถ่ายทอด

ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา เช่น การไกล่เกลี่ย

ความรู้ด้านทำเกษตรปลอดการเผาให้กับ

ต่อซึ่งฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อ

เกษตรกรแล้ว 15,750 ราย เพื่อสร้างวิทยากร

ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และคืนชีวิตให้

ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งสร้างชุมชนเกษตร

ดิน การนำฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรที่

ปลอดการเผาต้นแบบ 166 ชุมชน รวม 26

เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูกมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 10

ปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมี หรือการนำเศษวัสดุ

จังหวัด และภาคอื่น ๆ ที่มีการเผาในพื้นที่

การเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ การผลิตเชื้อเพลิง

การเกษตรค่อนข้างมาก 16 จังหวัด นอกจากนี้

อัดแท่ง หรือแม้แต่การห่มดินโดยนำเศษใบไม้

นี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

เศษฟาง เศษหญ้า มากลุมบริเวณโคนต้นพืช

ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกัน

จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผา

จัดงานรณรงค์ในท้องถิ่น เผ่าไร่ร้างติดตาม

ในพื้นที่เกษตร เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่น

สถานการณ์ช่วงวิกฤติหมอกควัน จัดทำแปลง

ละออง PM2.5 และหมอกควันในพื้นที่ร่วม

นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ

กันอย่างต่อเนื่อง.

วอนงดสูบน้ำน่านช่วงช่วยปลักน้ำเค็ม

นายปิยภัทร สายเมฆ ผอ.โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การใช้น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แม่บ้าน เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ให้หยุดการสูบน้ำจากแม่บ้านโดยเด็ดขาด ช่วงระหว่างวันที่ 2-9 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อนำน้ำไปช่วยในการผลักดันน้ำเค็ม บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา อธิบายพร้อมแจกเอกสารการประชาสัมพันธ์ ตารางรอบเวรการสูบน้ำ ที่ได้รับความเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรดิตถ์ เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับการใช้งานไม่ให้ใช้น้ำเกินแผนที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 17 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 88 แห่ง และยังประชุมชี้แจงให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อขอให้หยุดและลดการทำนาปรัง ด้วยสภาวะภัยแล้ง แต่พบมีเกษตรกรที่ทำนาปรัง นอกเขตพื้นที่ชลประทาน โดยอาศัยการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากลำน้ำน่าน ลำน้ำป่าด คลองตรอน และคลองละมุง 120 สถานี รวมพื้นที่เพาะปลูก 157,081 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สูบน้ำจากแม่บ้านมากที่สุดถึง 141,491 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ ประจำปี 62/63

จากการลงพื้นที่ พบเกษตรกรผู้ใช้น้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของแม่บ้าน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรกรได้ร้องขอว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำ จะสูบน้ำให้เป็นไปตามรอบเวรที่ได้กำหนดไว้ และหากชลประทานร้องขอให้งดสูบน้ำในช่วงที่ต้องใช้น้ำผลักดันน้ำเค็ม ก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด.

ก.เกษตรฯลุยตั้งศูนย์AICทั่วประเทศ. เล็งยกระดับไทยติดท็อปเทนผู้ส่งออกอาหารโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ว่า การตั้งศูนย์ AIC เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก โดยตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่อันดับท็อปเทนของโลก ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หรือ GDP ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 2-3%

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร จากตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปตลาดโลกช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่าถึง 1,091,510 ล้านบาท แบ่งออกเป็น กลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ 266,756.87 ล้านบาท จีน 227,486.22 ล้านบาท ญี่ปุ่น 129,883.14 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 105,150.19 ล้านบาท สหภาพยุโรป 27 ประเทศ 91,377.70 ล้านบาท และอื่นๆ 270,853.96 ล้านบาท โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มได้แก่ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ข้าวและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญอีกประการคือ ไทยยังได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศต่างๆ จากความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยภายใต้กรอบเจรจาต่างๆ อีกด้วย เช่น กลุ่มอาเซียนไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 144,838 ล้านบาท จีนไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 112,843 ล้านบาท และออสเตรเลียไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 5,207 ล้านบาท

เป็นต้น

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม จากผลดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯพบการพัฒนาภาคเกษตรทำหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนี้ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มีที่ปรึกษารมว.เกษตรฯเป็นประธานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

“แนวทางขับเคลื่อนของศูนย์ AIC มุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี โดยรวบรวมช่างเกษตร ประชาชนเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นจัดการพื้นที่แปลงใหญ่ ดังกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน e-commerce การสร้าง Story และ Packaging รวมถึงมาตรการกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดีเพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร”นายเฉลิมชัย



ปลอดประสพ ติดคุก คดีสุดท้าย?

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นจำเลย

กรณีโยกย้ายข้าราชการโดยมิชอบ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ศาลฎีกาพิพากษาว่า การกระทำของนายปลอดประสพ ขณะดำรงตำแหน่งปลัด ทส. เกี่ยวกับการโยกย้ายนายวิฑูรย์นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ได้รับความเสียหายและทางเจริญก้าวหน้าในอาชีพของโจทก์ เป็นการกระทำที่ทำลายระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลในระบบราชการ

พิพากษาลงโทษ ตามมาตรา 157 จำคุกรวม 1 ปี 8 เดือน และให้ชดเชยค่าเสียหาย 1.4 ล้านบาท

ล่าสุด นายปลอดประสพถูกคุมตัวเข้ารับโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตามคำพิพากษาแล้ว

1. นายปลอดประสพ เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2488

เพิ่งจะอายุครบ 75 ปี หมดๆ

การกระทำความผิดในกรณีคดีนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นข้าราชการประจำ สังกัดกรม 3 ชั้นศาล จนถึงฎีกา

เรียกได้ว่า มาติดคุกตอนแก่

2. นายปลอดประสพเป็นนักการเมืองสีส้มจัดจ้านมาก

มีปากเสียง วิวาทะ ทะเลาะเบาะแว้ง ปะทะการรบกับฝ่ายต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง

ตั้งแต่สมัยเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ก็แสดงบทบาทได้โดดเด่น สะดุดตาเป็นข่าวอยู่เสมอ

เคยใช้ปืนยาวทำท่าเล็งยิงจระเข้ เคยแต่งชุดนักรบโบราณ-เอลวิส-อินเดียนแดง

แม้แต่ใส่ชุดพญาเม็งราย ในการแสดงในการประชุมน้ำ ก็เคยมาแล้ว
เมื่อปี 2556 ขณะเป็นรองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ เคยออก
ดำกลุ่มที่คัดค้านเขื่อนแม่วงศ์ โดยรองนายกฯ ปลอดประสพ ขึ้นปราศรัยบน
เวทีการประชุมของคณะเสี้ยวแดง ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อค่ำ
วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ระบุพวกประท้วงเป็น “ขยะ”

“ช่วงที่ประชุมน้ำ มีไอ้พวกบ้าบอคอแตกไปประท้วง แล้วท่านทั้งหลาย
จัดคณะ ไปเก็บขยะ มันก็โกรธผมนะ ว่าไปด่ามันว่าขยะ ที่จริงยังไม่ไปนะ ในใจ
อยากจะทำ ไอ้เหี้ย ด้วยซ้ำไป แต่ไม่ได้ทำ เพราะกลัวเขาฟ้องนะครับ” นาย
ปลอดประสพกล่าว

นอกจากนี้ ยังด่าพวกคัดค้านการสร้างเขื่อนว่า “ชั่ว”

“วันนี้ไปแพร่ บอกผู้ว่าฯ ทำเขื่อนแล้ว จ.แพร่ มีแต่ปลอตกก็ ไม่ว่า ยมบน
ยมล่าง เพราะฉะนั้นไปบอกประชาชนอย่าไปยอมพวกนี้พวกที่ขัดขวางมันไป
ซื้อที่เตรียมไว้แล้ว ประกาศไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นด้วยเหตุผลทางวิชาการ
แทนที่มันจะขอบคุณผม แต่กลับเสียอกเสียใจ เพราะไปซื้อที่รอไว้แล้ว คนที่
ซื้อที่ ดูเหมือนว่าคล้ายๆ จะเป็นสส.แพร่มาก่อนด้วย ไปเดาเอาเองแล้วกัน ที่
จ.ชัยภูมิ ไปสร้างบ้าน สร้างเรือน หวังจะเอาเงินชดเชย อาทิตย์หน้าจะไป พวกที่
ไปสร้างบ้านที่จะฉ้อฉลหวังจะเอาเงินชดเชย ก็ส่วนหนึ่งจากไอ้พวกที่ค้านทุกวันนี้
ไอ้พวกนี้มันชั่ว” รองนายกฯ ปลอดประสพกล่าว

3.นายปลอดประสพเคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับกรณีส่งออก
เสือโคร่งไปจีน สมัยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้

ปมอนุญาตให้บริษัท ศรีราชาไทเกอร์ ชู จำกัด ส่งออกเสือโคร่งจำนวน
100 ตัวไปยังสวนสัตว์ซันหย่า ไมตรี คอนเซ็ปท์ จำกัด ซึ่งเป็นสวนสัตว์ของ
เอกชน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระบุว่า เป็นการใช้อำนาจในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ กระทำการอันเป็นการ
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน เนื่องจากการตรวจสอบขณะนั้นไม่พบหนังสือ
ราชการของทางรัฐบาลจีน

ต่อมา อัยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญา คดีดำ อ.4750/2555

หลังจากนั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ศาลอาญาอ่านคำพิพากษา ยกฟ้อง
นายปลอดประสพ

ระบุว่า การส่งเสือโคร่งของนายปลอดประสพ ได้ทำตามมาตรา 26 ของ
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 ให้อำนาจอธิบดีกรมป่าไม้ส่งสัตว์ป่า เพื่อ
การวิจัยได้

สุดท้าย คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพราะไม่มีกรณียื่นอุทธรณ์

4. นายปลอดประสพ รับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผ่านตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งอธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และเป็นอธิบดีกรมป่าไม้
ต่อมาได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปลอดประสพได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อในการเลือกตั้งปี 2554

ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาล
ทักษิณชิต เพื่อไทยทำ ยิ่งลักษณ์นายกฯ

ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.)

ต่อมา พันจ่าเอก รุ่งโรจน์ ตรีวิทยาศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ค.ค.2555

4.นายปลอดประสพ ยังต้องลุ้นคดีอื่น ๆ อีกหรือไม่?

สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นายปลอดประสพ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนในโครงการน้ำ และเสนอให้ กรม.เห็นชอบผลการคัดเลือกวงเงินกว่า 3 แสนล้านบาท

กรณีดังกล่าว ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียน และได้ดำเนินการไต่สวนข้อกล่าวหา นายปลอดประสพ ยังลักษณ์ และ ครม.รวม 35 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะ การไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 57 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง ในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 โดยได้ให้กลุ่มบริษัทเอกชนต่าง ๆ มายื่นข้อเสนอฯ ตามแผนงาน จำนวน 10 โมดูล (Module) และได้ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 10 มิ.ย. 2556 และได้ยื่นเรื่องเข้าสู่ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556

การดำเนินโครงการดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากนักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพรรคฝ่ายค้านว่า “ไม่เร่งด่วน” “ไม่โปร่งใส” “ไม่เหมาะสม” และ “ขาดการมีส่วนร่วม”

ป.ป.ช.เคยท้วงติง และมีข้อเสนอแนะหลายประการ แต่รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่ฟัง

คณะทำงานศึกษาโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งรายงาน “ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการ ในการดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” ต่อคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ เนื่องจาก ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีจุดเสี่ยงหลายจุด

โดยสาระสำคัญของรายงานระบุว่า การดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ของรัฐบาลมีลักษณะที่เร่งรีบและรวบรัด เมื่อเทียบกับการดำเนินโครงการตามปกติ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีลักษณะสำคัญที่เสี่ยงต่อการทุจริต

ป.ป.ช. ระบุว่า การดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดปัญหา “การทุจริต” และ “ความเสียหายแก่ทางราชการ”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: จันทร์ 9 มีนาคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14195

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 109.77 Ad Value: 98,793

PRValue (x3): 296,379

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปลอดประสพ ติดคุก คดีสุดท้าย?

ต่อมา ผลการดำเนินการคัดเลือกเอกชน ก็ปรากฏว่า ไม่มีการ
แข่งขันราคากันอย่างแท้จริง โดยทุกโครงการได้ราคาปริ่มๆ ราคากลาง
หรือราคาประเมิน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ป.ป.ช.ยังไม่ได้สรุปชี้มูลความผิด

ไม่แน่ว่า นายปลอดประสพและกรม.ในขณะนั้น จะประสบกับ
ชะตากรรมอย่างไรต่อไปอีก

สารลัม



• โรคระบาดในสัตว์

กระทรวงเกษตรของเวียดนามออกแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องการกำจัดสัตว์ปีกมากกว่า 137,000 ตัว ใน 13 จังหวัดของประเทศ นับตั้งแต่ต้นปี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5 เอ็น6 และเอช5 เอ็น1 ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ต้นปีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเกษตรร่วมกันกำจัดสุกรไปแล้วเกือบ 20,000 ตัว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (เอเอสเอฟ) และเตรียมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ต่อไป.

แฉอีก'ไอโอ'แปลงร่าง

'วิโรจน์'ปูดให้เอกชนทำ
เปิดตัวก้าวไกล-อนค.อื้อ
'ลดาวัลย์'ตั้ง'เสมอภาค'
'วิโรจน์'แฉอีกกองทัพเลี้ยงฟองถ่ายภารกิจ'ไอโอ'ให้
เอกชนทำแทน 'พิธา'นำทีม ส.ส.อดีต'อนค.'เปิดตัวพรรค
ก้าวไกล ยันมี'ดีเอ็นเอ'ของตัวเอง (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

'ไอโอ'

'พิธา'นำทีมเปิดตัว'ก้าวไกล'

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ศูนย์ประสานงาน
ฝั่งธนบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นาย
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรค
อนค. นำ 55 ส.ส.อดีตพรรค อนค. แฉลงโดย
นายพิธา กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอดีต ส.ส.พรรคจะ
ย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกันและขอยืนยันว่าพรรค
ใหม่ที่จะย้ายไปนั้นคือพรรคที่ชื่อว่าพรรคก้าว
ไกล ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานในการ
สมัครเข้าพรรคในอาทิตย์หน้า และขอยืนยัน

อีกครั้งว่าภารกิจของ ส.ส.ทั้ง 55 คนคือการ
สานต่ออุดมการณ์และภารกิจของพรรค อนค.
โดย ส.ส.อดีตพรรค อนค.ที่เหลือยังคงยึดมั่น
ในอุดมการณ์ หลักการที่เคยมาร่วมกันทำงาน
ในอดีตพรรค อนค. ขอให้พี่น้องประชาชนได้
มั่นใจ แม้จะอยู่บ้านหลังใหม่แต่หัวใจหัวใจยัง
เหมือนเดิม ยังคงยืนอยู่ข้างประชาชน ยืนอยู่
ข้างประชาธิปไตย ยืนหยัดต่อต้านการสืบทอด
อำนาจของคณะรัฐประหาร และผลักดันวาระ
นโยบายที่ก้าวหน้าต่อไป

"ที่ประชุมอดีต ส.ส.พรรค อนค.มีมติว่า
เราจะไปสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลร่วมกัน
ในสัปดาห์หน้า และที่ประชุมได้มีมติเลือกให้
ผมเป็นประธาน ส.ส.ชั่วคราวในระหว่างนี้ รวม
ถึงแต่งตั้งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชี
รายชื่ออดีตพรรค อนค. ให้เป็นโฆษกชั่วคราว

ในระหว่างสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า ถึงวันนี้
จะยังอยู่ในกระบวนการย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่
ปัญหาของประชาชนนั้นรอไม่ได้ และ ส.ส.ของ
พรรคทั้งหมดยังคงเดินทางทำงานในประเด็น
ต่างๆ ต่อไป" นายพิธากล่าว

ยันไม่เกี่ยวข้องกับ'ธนาธร-ปิยนุตร'

ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันได้หรือว่านายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค อนค. และ
นายปิยนุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการ
พรรค อนค. จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรค
ก้าวไกล นายพิธากล่าวว่า อุดมการณ์ของ
พรรคการเมืองใหม่ที่จะย้ายไปสมัครสมาชิกก็
ไม่เปลี่ยน โดย ส.ส.ทุกคนอยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี
มีความคิดของตัวเอง เกี่ยวกับนโยบายและ
อุดมการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข เพราะฉะนั้นยืนยัน
ว่าอุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยน การเดินทางก็ต้อง
เป็นตัวของตัวเอง และการตัดสินใจเป็นการ
ตัดสินใจเอง ยืนยันว่าไม่ได้รับนโยบายมา ทำ
นโยบายมาด้วยกัน อยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี และ
มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของ
พรรค ดังนั้นไม่ได้รับอะไรมาทั้งนั้น

เมื่อถามว่า หากนายธนาธร หรือนาย
ปิยนุตร มาสภา จะทำให้มีความเชื่อมโยง
หรือไม่ว่าเกี่ยวข้องกัน นายพิธากล่าวว่า คง
มองแบบนั้นไม่ได้ เนื่องจากสภาเป็นพื้นที่
ของพี่น้องประชาชน กรรมการวิสามัญ
สามารถมีคนนอกมาทำหน้าที่ได้โดยไม่ต้อง
เป็น ส.ส. ดังนั้นการตอบคำถามนี้ยืนยัน
ว่าสภาไม่ได้เป็นที่ของ ส.ส.เพียงอย่างเดียว
แต่เป็นที่ของประชาชนซึ่งคงจะรวม
ถึงบุคคลทั้ง 2 ท่านที่สื่อได้ตั้งคำถามด้วย



ชมคลิปวิดีโอ

ก้าวไกล - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
ยุบพรรค นำ 55 ส.ส.แฉลงข้าย้ายไปสังกัดพรรค
ก้าวไกล พร้อมประกาศยึดมั่นในอุดมการณ์และ
ภารกิจของ อนค. ที่ศูนย์ประสานงานพรรคฝั่งธนฯ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

(อ่านรายละเอียด น.2)

'วิโรจน์' แฉส่ง'เอกชน'ทำไอโอ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่าการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพ หรือไอโอ ที่ได้นำข้อมูลมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ตอนนี้นั่งคมตระหนกมากขึ้น มีการเตือนสติร่วมกัน ทำให้ความเกลียดชังต่อกันในหมู่ประชาชนลดลง นอกจากนี้ มีการขับเคลื่อนร่วมกันในภาคประชาชน ในพื้นที่โลกโซเชียลซึ่งมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เกาะรอยดิจิทัลส่งให้มาให้อีกเป็นจำนวนมาก

นายวิโรจน์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องตามคำตอบ เพราะถ้าอ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติการสนาม เรื่องการปฏิบัติที่มุ่งเป้าประชาชนนั้นเป็นข้อห้าม และ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) บอกไว้ว่า จะไม่มีปฏิบัติการจิตวิทยา ข่าวสารกับประชาชน ไม่มองประชาชนคู่ขัดแย้ง ดังนั้น คำสั่งใดๆ ไม่ว่าจะลับหรือไม่ลับ ที่มุ่งเป้าประชาชนนั้นขัดคำสั่ง ผบ.ทบ. และผิดคู่มือปฏิบัติการสนามแน่นอน รัฐต้องตอบว่ามีการใช้กัมัยประชาชน คุณคม แบ่งแยก สร้างความเกลียดชัง ทำลายการรู้จักสามัคคีประชาชนโดยใช้ เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

"ทั้งนี้ ได้ยืนยันว่าเรามีการฟ้องถ่ายภารกิจนี้ให้บริษัทเอกชน บางรายดำเนินการต่อเป็นเรื่องน่าตกใจมาก และก็น่าติดตาม" นายวิโรจน์กล่าว

'สนธิรัตน์' ยินดีอยากเห็น'อดทน'



พรรคใหม่ - นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงข่าวจัดตั้งพรรคเสมอภาค ประกาศเจตนารมณ์การตั้งพรรค เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขวิกฤตให้กับชาติบ้านเมือง ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว บินเกล้า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

ที่พรรคพลังประชาชน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งพรรคก้าวไกล พรรคใหม่ของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่า ขอแสดงความยินดีที่ได้เปิดตัวพรรคใหม่ในวันเดียวกันนี้ มองว่าจะอะไรก็ตามที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญที่ให้การดำเนินการได้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี อยากเห็นการทำการเมืองที่อดทนและเดินอยู่ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนได้ดีที่สุด เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี หากมีพรรคใหม่เกิดขึ้น และเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไป

เมื่อถามว่านอกจากพรรคก้าวไกล และยังมีพรรคจัดตั้งพรรคใหม่ขึ้นอีกในช่วงนี้ อย่างไร พรรคเสมอภาค ของนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคกล้า ของนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นต้น ได้ส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างไร หรือมีนโยบายใดที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลานี้ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีนโยบายถึงขนาดนั้น แต่เนื่องจากทางการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้การเกิดพรรคการเมืองที่มีความหลากหลายโดยทั้ง 3 พรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ก็มาแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็มีอุดมการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้ง จึงไม่ใช่เป็นตัวชี้ของสถานการณ์การเมือง แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาส

ทางการเมือง

ปชป. พุ่งผลงานไม่กังวลปรับครม.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลซูเปอร์โพล ว่า ขอขอบคุณเกษตรกรทั่วประเทศที่สะท้อนความคิดเห็นผ่านการสำรวจของสำนักโพลดังกล่าว ที่รู้สึกพอใจต่อผลงานรัฐบาล โดยเฉพาะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องราคาขาย โดยเกษตรกรสามารถขายยางได้ราคาดีขึ้น และที่สะท้อนมุมมองอยากให้มีการทำโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการในสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่นกัน

เกษตรกรพอใจการแก้ปัญหาที่มีข้อร้องเรียนต่างๆ และมีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรณีการเรียกร้องของมือบดต่างๆ ก็เป็นนโยบายที่นายเฉลิมชัยได้วางไว้ คือเมื่อประชาชนเดือดร้อนผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปดูแล รับฟัง ช่วยแก้ปัญหาในทันทีจากผลการสำรวจมีความชัดเจนว่าเกษตรกรพอใจการแก้ไขปัญหาราคายางและนโยบายประกันรายได้เกษตรกร พรรคเชื่อมั่นการทำงานของนายเฉลิมชัย ที่มีผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนข้อกังวลกับกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่นั้น ไม่กังวล เพราะคำตอบจากพี่น้องเกษตรกรจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

จีรัฐเร่งจัดการ'เพคนิวัล'

นายราเมศกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเท็จ ส่งต่อกันในโลกโซเชียลว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าสังคมไทยมีการรับข่าวสารที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเป็นอย่างมาก มีกระบวนการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จสื่อสารให้สังคมเกิดความสับสน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ต่อสังคม และประเทศ ที่ร้ายแรงที่สุดคือการนำคำพูดอันเป็นเท็จไปประกอบภาพของบุคคลอื่นจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นคำพูดของบุคคลดังกล่าว อีกทั้งด้วยสภาวะการสื่อสารที่รวดเร็ว จึงทำให้เกิดความเสียหายขึ้นและขยายวงกว้างเกินกว่าที่จะหยุดยั้งหรือลบได้ทัน แม้รัฐบาลกำลังดำเนินการเรื่องนี้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามข่าวเท็จ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดคือการเพิ่มเติมคือ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและเมื่อมีการดำเนินคดี

แล้วควรจะมีการแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบว่า ผู้ที่กระทำความผิดได้ถูกดำเนินคดีแล้ว พร้อมกับตัวอย่างประกอบให้เห็นว่าการสื่อสารด้วยข้อความที่เป็นเท็จลักษณะดังกล่าวมีความผิดอย่างไร ก็จะเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่ป้องกันได้ดี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความรู้ถึงการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อสารอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นและสังคมโดยรวมก็จะเกิดประโยชน์

จับ.เจ้าภาพเปิดวิสามัญ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรง และมีปัญหาต่างๆ มากมายคอยรุมเร้ารัฐบาล นับตั้งแต่เสียงเรียกร้องให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) การชุมนุมของนิสิตนักศึกษา ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกระแสเสียงสนับสนุนจากกองเชียร์ลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ ซึ่งรัฐบาลต้องรีบเร่งปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือแนวทางการทำงานใหม่ ถ้ายังย่ำอยู่กับแนวความคิดแบบเดิมๆ รัฐบาลจะล้าหลังกว่ามวลชน และจะตกขบวนของสังคมไปในที่สุด อีกทั้ง ถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาในเชิงรุก ต้องกลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับเสียเอง จึงมีข้อเสนอที่ให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อนำปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาต่างๆ ลุกลามหรือเคลื่อนไหวภายนอกสภาที่อาจพัฒนาเป็นการชุมนุมตามท้องถนนได้ ไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างแน่นอน ความหวังของข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น

เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 กำหนดให้ต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ 250 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา จึงต้องใช้เสียง ส.ส.รัฐบาล กับ ส.ว.เท่านั้น ส่วนฝ่ายค้านหมดสิทธิ์ก็ เพราะมีเสียง 230 คน

เสนอรับฟังความเห็น-ไม่ลงมติ

นายเทพไทกล่าวอีกว่า ส่วนการใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 เป็นสิทธิของรัฐบาลโดยตรงที่จะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อให้มีการอภิปรายทั่วไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แต่ถ้าสำรวจดูจากท่าทีของฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าต้องการให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เห็นได้จากการส่งสัญญาณจากประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ที่ส่งข้อความห้าม ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงชื่อในญัตติการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ส่วนการออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการห้าม ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงชื่อนั้น ก็ไม่ความจริง เพราะในหมู่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเป็นที่รับรู้กันทุกคนว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้มีการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ และจนบัดนี้ยังไม่มีการทำที่ใดๆ จากรัฐบาลเลย ส่วนการที่มีข้อเสนอให้นำปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่การแก้ปัญหาผ่านคณะกรรมการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เพราะหลายปัญหาเป็นปัญหาการเมืองที่ต้องระดมความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่าย และต้องมีคณะ กมธ. วิสามัญเป็นการเฉพาะจะเหมาะสมกว่า

“เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเดินมาถึงตอนนี้แล้ว ก็เป็นทางเลือกของรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลจะนำปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนำเข้าสู่รัฐสภาเพื่อปัญหาในระบบหรือจะปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกระจัดกระจายอยู่บนท้องถนน แก้ปัญหากันไปตามยถากรรม ซึ่งจะเป็นการล่อแหลม และสุ่มเสี่ยงต่อการกลับมาของอำนาจนอกระบบเป็นอย่างยิ่ง” นายเทพไทกล่าว

พท.ยัลลุยชกฟอกนอกสภา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าพรรค พท.มีติดกับรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ผ่านมา พรรค พท.และพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีข้อจำกัดในการทำงานอภิปรายมาก แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุด พล.อ.ประยุทธ์รวมถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนชัดเจน ข้อกล่าวหาซัดๆ เช่น เรื่องขายที่ดิน 600 ล้านของบิดา พล.อ.ประยุทธ์ เรื่องไอโอแบ่งแยก สร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนของทหาร ที่มีขบวนการไอโอ ด้อยค่า แพร่หมิ่นทิน กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล

ก็ตอบได้แค่ ไม่รู้ หรือจะไปตรวจสอบ พรรค พท.หัวใจคือประชาชน ไม่มีทางจะมีติดกับรัฐบาลหรือดำเนินการสวนทางกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่ไม่พอใจรัฐบาลระบอบประยุทธ์ ประชาชนตั้งคำถามว่า รัฐบาลจะแก้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่ ถ้าคุมไวรัสไม่อยู่ แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่ ถ้าผ่านเดือนเมษายนไปได้ ก็นับว่าฟื้นสังขารฟื้นศรัทธาประชาชนเต็มทน หน้าที่ของฝ่ายค้านคือตรวจสอบถ่วงดุลทั้งในและนอกสภา เมื่อยังอภิปรายในสภาไม่ครบถ้วน ก็ต้องดำเนินการต่อให้ครบถ้วน ว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นนั้นจริงหรือไม่ ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร

'ลดวาล์ว'ตั้ง'พรรคเสมอภาค'

ที่โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดวาล์ว วรงค์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงข่าวจัดตั้งพรรคการเมืองว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันสตรีสากล และเป็นวันพระ ตนจึงถือฤกษ์นี้แถลงเจตนารมณ์ในการตั้งพรรคเพื่อขับเคลือบแก้ไขวิกฤตให้กับชาติบ้านเมือง เพราะเข้าสู่การเมืองในนามพรรค ปชป. โดยไม่เคยชื่อเสียงเลย เป็นการเมืองที่งมงาย และสร้างสรรค์ สามารถพลิกหน้าการเมืองของพะเยา และทำคุณประโยชน์ให้กับหลายรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จนก้าวมาสู่นโยบายระดับชาติในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันนี้ ออกมาสานต่อโครงการระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ เพราะหากตั้งพรรคแล้วได้เข้าไปมีบทบาทในรัฐบาล จะทำเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนเป็นเรื่องแรก เพื่อผลักดันให้ไปสู่ระดับนานาชาติ เพราะไม่เห็นรัฐบาลไหนที่มุ่งมั่น และตั้งใจทำให้สตรีได้ตั้งใจ

“ดิฉันยังห่วงความเสมอภาคในสังคมไทยที่ขาดหายไปมาก มีความเหลื่อมล้ำสูง เกษตรกรแทบไม่มีรายได้ หนี้สินล้นพ้นตัว มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่คนรวยมีมากจนหางโลกกินมา ดิฉันตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมา พร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางถึงความเสมอภาคกลับมาให้คนไทยทุกคน ทุกคนต้องมีกินมีใช้เสมอกันทุกคน รวมไปถึงความเสมอภาคทางสังคมด้วยที่ผู้หญิงยังมีบทบาทน้อย ในฐานะสตรีคนหนึ่งทำการเมืองมามากพอสมควรดิฉันพร้อมที่จะนำความเสมอภาคมา

สู่สตรี มาสู่เกษตรกร มีแนวคิด และแนวทาง
ในใจอยู่พอสมควร อีกหน่อยเกษตรกรไม่ต้อง
รอรายได้ตามฤดูกาลแล้ว แต่สามารถมีรายได้
ทุกวันได้ ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกคนมาร่วม
อุดมการณ์สร้างความเสมอภาคกับดิน จะใช้
ปิยวาจาทำการเมือง เราจะไม่นักการเมือง
ที่หยาบคาย ก้าวร้าว เราจะพยายามทำในสิ่ง
ที่ดี และอยู่ในกรอบความดีให้มากที่สุด” นาง
ลดาว์ลลิ่งกล่าว

ไม่ใช่เงินเยอะ-ปัดมีนายทุน

นางลดาว์ลลิ่งกล่าวอีกว่า สิ่งที่จะยึดมั่น
คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยากให้คนไทยมี
จิตสำนึกต่อสังคมซึ่งเรายังขาด อาสาเข้ามาส
ร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เข้ามารับผิดชอบ
สร้างสังคม และพัฒนาสังคมไปด้วยกัน เราตั้ง
เป้าไว้ว่า พรรคของเราหาก กกต.อนุมัติแล้ว จะ
เป็นศูนย์กลางของคนดี เป็นนักการเมืองที่มีธ
รมาภิบาลในใจ เป็นหนทางใหม่ที่เรามาด้วย
ใจ ขับเคลื่อนโดยประชาชนทุกภาคส่วน คนที่
ก้าวเข้ามาอย่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เอา
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มั่นใจว่าท่านที่
ศรัทธาในการเมืองที่สร้างสรรค์ รักประเทศ
ขอเชิญเข้ามาร่วมเป็นการสร้างความเสมอภาค
ด้วยกัน ท่ามกลางการโอบอุ้มของประชาชน
ทั้งนี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่จะทำพรรคพรรค
หนึ่งต้องใช้เงินมหาศาล แต่ไม่กลัว คิดว่าจะ
สามารถทำพรรคที่ไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งได้ เพราะ

เคยผ่านการบริหารงานกองทุนบทบาทสตรี
มาแล้ว เชื่อว่าการบริหารพรรคก็ไม่เกินความ
สามารถของกรรมการบริหารพรรค แล้วเงินจะ
ตามมาจากความศรัทธาเอง วันนี้อยู่หน้าไหน ไม่
กลัวใดๆ ทั้งสิ้น แล้วจะทำให้สำเร็จ และทำให้
ดู หลายคนถามว่า ใครอยู่เบื้องหลัง ใครเป็น
นายทุนใหญ่ เป็นนายทุนให้ตัวเอง แล้วท่านที่
เข้ามาเป็นสมาชิกที่จะเป็นนายทุนของเรา จึง
ขอเชิญทุกคนเข้ามาทำงานร่วมกัน

ลี้ปะตักหน้าชัดเจน-ตั้งเป้าพรรคใหญ่

เมื่อถามว่า รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งพรรคมีใคร
บ้าง นางลดาว์ลลิ่งกล่าวว่า อยู่ระหว่างการ
พิจารณารายชื่ออย่างเป็นทางการอยู่ ขณะนี้
ยังไม่มีรายชื่อชัดเจน หากได้รายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วจะยื่นขอจดทะเบียนกับทาง กกต.
ทั้งนี้ การก่อตั้งพรรคมีผู้ร่วมคิดหลายคน แต่
เวลานี้ยังมีคนไม่มาก เพราะตัดสินใจรวดเร็ว
ในการตั้งพรรค ซึ่งรายชื่อ รวมถึงการดำเนิน
การจดทะเบียนจะมีความชัดเจนในลี้ปะตัก
หน้า ตั้งเป้าให้พรรคใหญ่ไว้อ่อน แล้วทำได้ไม่
ได้ก็ค่อยๆ ให้ขยับลงมาเองส่วนวางเป้าไปว่าจะ
อยู่กับทางไหนฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาลนั้น ขอ
อยู่กับประชาชน เพราะเมื่ออยู่ตรงกลางแล้ว
จะทำให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของประชาชน
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องฟังปัญหาของประชาชน
ขณะที่ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
ให้ประชาชนได้คือการสะท้อนผ่านไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร

แรงงานนอกระบบลุ้นรับ 2 พัน คลั่งคลอดเยียวยาพิษโควิด 19

‘อว.’ชง ครม.เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 2 กลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 แคมป์ได้เงิน
วันละ 300 บาท พร้อมเปิดสอนในโรงแรมช่วย
อุดหนุนธุรกิจ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ลุ้นรับ 2 พัน

แรงงานนอกระบบลุ้นรับ 2 พัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) กล่าวว่า มาตรการให้เงิน 2 พันบาทต่อ
ประชาชน ที่ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบเมื่อวันที่
6 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นหนึ่ง 14-15 มาตรการ
บรรเทาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-
19 ที่กระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การหว่าน
เงินเป็นการทั่วไป และไม่เชื่อว่าทุกคนจะได้รับ
เงินดังกล่าว กลุ่มที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจและมีความเปราะบาง
ในการดำรงชีวิต ดังนั้น มองว่ารัฐบาลจำเป็นต้อง
เข้าไปดูแล ซึ่งการให้เงินต่อประชาชน
ดังกล่าวไม่ได้หวังว่าจะทำให้จีดีพีโตเท่าไร
สิ่งที่หวังคือให้สามารถดำรงชีวิตผ่านช่วงนี้
ไปได้ ดังนั้นการช่วยเหลือจึงให้เพียง 2 เดือน
เท่านั้นไม่ได้ให้ยาว

นายลวรณกล่าวว่า เท่าที่ประเมินผู้ที่จะได้
เงิน 2 พันบาท มี 3 กลุ่ม คือผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มเกษตรกร และอาชีพอิสระ โดยกระทรวง
การคลังมีตัวเลขเบื้องต้นในส่วนของผู้มีราย
ได้น้อยถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน และ
เกษตรกรเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์มีอยู่ 8 ล้านบัญชี นำข้อมูล
ดังกล่าวมาประเมินและตัดคนรายชื่อซ้ำซ้อน
ออกเพื่อหาว่าใครควรจะได้รับการเงิน ส่วน
แรงงานนอกระบบประเมินว่าจะมีประมาณ
17 ล้านคน ตรงนี้ต้องดูว่าแรงงานดังกล่าว
เข้าระบบเพื่อรับเงินอย่างไร และต้องนำข้อมูล
มาดูด้วยว่าอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ
เท่าไร

3 กลุ่มรอรับเงินเม.ย.-พ.ค.

“ขณะนี้ตัวเลขการให้เงิน 2 พันบาทนั้น
ยังไม่ถึง เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ดังนั้น
คงต้องหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ในวันที่ 10 มีนาคมอีกครั้ง เมื่อ
ผ่าน ครม.แล้วกระทรวงการคลังต้องใช้เวลา
ในการจัดทำระบบ และคาดว่าเงินจะถึง
มือประชาชนในเดือนเมษายน-พฤษภาคม”
นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า ไม่อยากให้มองว่าคิด
อะไรไม่ออกก็แจกเงิน การแจกนั้นดำเนินการ
อย่างมีหลักการและคิดถึงวินัยทางการเงิน
การคลัง ที่นำมาตราการนี้มาใช้เพราะคนใน 3
กลุ่มนั้นกำลังเดือดร้อน ดังนั้นเงินที่ให้ไปน่าจะ
ช่วยบรรเทาภาระในช่วงนี้ไปได้ระดับหนึ่ง
และในการให้เงินเป็นการให้โดยตรง โอนเงิน
ให้ถึงตัว โดยไม่ผ่านคนกลาง ดังนั้นมั่นใจว่า
เงินดังกล่าวจะถึงมือคนที่ได้รับอย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย

นายลวรณกล่าวว่า มั่นใจแพคเกจมาตรการ
บรรเทาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-
19 มีทั้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มาตรการด้านการเงิน
มาตรการด้านภาษี มาตรการอื่นๆ จะสามารถ
ช่วยลดผลกระทบปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นใน
ช่วงสั้น 2-3 เดือนนับจากนี้ สิ่งที่คลังอยาก
เห็นคือการรักษาแรงงานไว้ ซึ่งมาตรการนำ
มาใช้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
มีบางมาตรการยาวถึงปลายปี อย่างไรก็ตาม
หากผลกระทบโควิดยังไม่จบ ครม.เศรษฐกิจ
ได้บอกไปแล้วว่าพร้อมออกมาตรการชุดใหม่
มาช่วยเหลือเพิ่มเติม

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า
มาตรการทั้งหมดใช้คาดว่าจะภาระงบประมาณ
ประมาณ 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นแจกเงิน
สำหรับแรงงานมีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาท

จำนวน 10-20 ล้านคน วงเงินประมาณ 2-4
หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นการชดเชยภาระ
เช่น ซอฟต์แวร์จากธนาคารออมสินวงเงิน
1.5 แสนล้านบาท รัฐบาลต้องไปชดเชยให้
ธนาคารออมสิน นอกจากนี้คิดเป็นเม็ดเงินจะ
สูญเสียจากมาตรการภาษี และมาตรการชดเชย
ต่างๆ เช่น ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำดอกเบีย
มาหักลดหย่อนภาษี ให้เอสเอ็มอีจ่ายค่าจ้าง
พนักงานมาหักค่าใช้จ่าย 3 เท่า เป็นเวลา
3 เดือน ลดค่าน้ำค่าไฟ ลดเงินสมทบประกัน
สังคม ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยคาดว่า
มาตรการออกมามีเม็ดเงินลงไปในระบบ
เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3-4 แสนล้านบาท น่าจะ
ช่วยพยุงเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง

สรรพากรพาดพิงจัดเก็บรายได้หด

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรม
สรรพากรเปิดเผยว่า กรมจัดเก็บภาษีใหญ่
ที่สุดของประเทศ อาจจำเป็นต้องปรับเป้า
หมายรายได้ในปีงบประมาณนี้ จากผลกระทบ
ไวรัสโควิด-19 โดยในปีงบประมาณ 2563
กรมสรรพากรตั้งเป้าหมายในการจัดเก็บ
รายได้ที่ 2.116 ล้านล้านบาท แต่จากผลกระทบ
ของไวรัสทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจก็หดหายไป ทำให้การ
คาดการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ หลายหน่วยงาน
มีการปรับลดเป้าหมายการขยายตัวลงค่อนข้าง
มาก

นางสมหมายกล่าวว่า ยอดการจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร น่าจะเริ่มมีผลกระทบ
จากไวรัส ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังจากการ
ที่การแพร่ระบาดของไวรัสเกิดขึ้นในช่วง
ประมาณปลายเดือนมกราคมนี้ โดยเฉพาะ
ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้า
ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ
9 พันล้านบาท หรือต่ำกว่าเป้าประมาณ
16-17% ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ บวกกับราคาน้ำมันปรับ
ลดลง นอกจากนี้ที่ผ่านมารกรมสรรพากรออก
มาตรการช่วยเหลือผู้เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เพื่อลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-
19 ด้วยการขยายการชำระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ไปจนถึงมิถุนายน จากปกติต้องชำระ
ภายในมีนาคมของทุกปี ในส่วนของภาษีเงินได้
นิติบุคคลนั้น การจะขยายเวลาการยื่นชำระ
ภาษีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ถ้าขยายจะ
กระทบรายได้กรมเช่นกัน

นางสมหมายกล่าวว่า สำหรับใน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 คือในตุลาคม 2562-มกราคม 2563 ยังไม่เห็นผลกระทบจากไวรัสที่ชัดเจน การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สามารถจัดเก็บได้ 5.40 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 0.6 % แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 2.8%

‘อนุสรณ์’ จี้อปท. หั่นดอกเบี้ยอีก

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อธิบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินและคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นกรณีพิเศษเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยแรงๆ และมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมช่วงก่อนหน้านี้แล้ว เป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยและดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบไว้ก่อน หากรัฐบาลเร่งรัดให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจและทำงานเชิงรุกก่อนนี้แล้ว ช่วยรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ดีกว่านี้ เนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินการแบบนั้น เศรษฐกิจไทยเวลานี้ น่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิคแล้วในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ คือขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบสองไตรมาสติดต่อกัน โดยคาดว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกอาจหดตัวเกือบ 2% การลดลงของภาคการผลิต การใช้จ่ายอุปโภคบริโภค การลงทุน และการส่งออกสินค้าและบริการ และการนำไปสู่การลดลงของการจ้างงาน

บอร์ด.ก.ส.ไฟเขียวพักหนี้-ลดดอกเบี้ย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ สงครามการค้า ภัยแล้ง น้ำท่วม ราคาผลผลิตตกต่ำ และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ขยายเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก พร้อมเติมสินเชื่อใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการ

ประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจ ระยะ 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นทั้งธนาคารรัฐและธนาคารเอกชนได้ทยอยประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนโดยการพักการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และคงชั้นของลูกหนี้แม่เริ่มมีปัญหาการชำระหนี้และดอกเบี้ยไม่ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดบ้างแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่ภาคเอกชนได้ยื่นขอไว้

อว.ชงอบรมอาชีพรับ 300บ./วัน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.จะเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ต่อที่ประชุม ครม.วันที่ 10 มีนาคมนี้ โดยให้มีการพัฒนาทักษะคนที่ได้รับผลกระทบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม เป็นต้น กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมและประชาชนทั่วไป โดยจะมีหลักสูตรให้เข้าอบรมและพัฒนาทักษะ

นายสุวิทย์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะมีหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการประชุมสมัยใหม่ เทคนิคการเล่าเรื่อง ส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไป จะมีหลักสูตรการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การเป็นผู้ค้าในการให้บริการพื้นที่หรือสื่อกลางผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การบริการหลังการขายผ่านออนไลน์ การทำธุรกิจสร้างสรรค์ การทำอาหารสุขภาพ การออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อธุรกิจ การแปรรูปสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร

“แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาหลักสูตรละ 7 วัน ต่อเนื่อง 18 รุ่น หรือ 18 สัปดาห์ เริ่มเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป โดยมีหน่วยฝึกอบรมมหาวิทยาลัย 50 แห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนการเรียนวันละ 300 บาท” นายสุวิทย์กล่าว

อบรมเสร็จได้ทุนธุรกิจ 3-5หมื่น

นายสุวิทย์กล่าวว่า ทุกการอบรมจะจัดที่

โรงแรมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจโรงแรม และทุกการอบรมจะมีการศึกษาดูงานเพื่อช่วยเหลือธุรกิจรถเช่า ที่สำคัญประมาณร้อยละ 40 ของผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจใหม่ ประมาณ 30,000-50,000 บาทต่อราย และเข้ารับการบ่มเพาะกับมหาวิทยาลัย

นายสุวิทย์กล่าวว่า อว.ยังเตรียมแผนสนับสนุนการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในภาวะฉุกเฉินด้วย โดยให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นแม่ข่ายจัดประชุมพัฒนาระบบการติดตามและการตรวจสอบ เพื่อติดตามคนที่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมดตั้งแต่ผ่าน ตม.โดยให้ผู้ที่เดินทางทั้งหมดติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อรู้ตำแหน่งและรายงานผลแบบทันทีบนแผนที่ โดย สวทช.จะสนับสนุนระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ระบบการแพทย์และสุขภาพทางไกล เพื่อช่วยคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น การจัดทำระบบแสดงตำแหน่งและจัดส่งสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ การพัฒนาแผนที่แสดงตำแหน่งที่จำหน่ายหน้ากากเพื่อให้ประชาชนทราบและสามารถซื้อได้ รวมถึงแผนที่แสดงตำแหน่งของห้องน้ำที่มีความปลอดภัย รวมถึงวิธีการกระจายหน้ากากอนามัย เป็นต้น

‘บิ๊กตู่’ประชุมปลัดมอบนโยบาย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ในวันที่ 9 มีนาคม กระทรวงพลังงานเตรียมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมมาแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายให้กับระดับปฏิบัติงานสูงสุด ระดับปลัดกระทรวงต่างๆ เป็นต้น พร้อมให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนงานและสถานการณ์ต่างๆ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งด้านข้อมูล และสถานที่ เบื้องต้นกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน, การสนับสนุนให้ใช้ถ่านหินดีเซล ปี10 และการแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงพลังงาน ที่จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

จีรัฐคุมเข้ม'ล้งปลอดเชื้อ'

นายไพฑูย์ วงศ์โชติสถิต นายกสมมาคม ผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สมาคมฯได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มงวดในเรื่องการดูแลและป้องกันการแพร่ของไวรัสโควิด-19 เป็นการล่วงหน้า พร้อมกับเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปจากจีนหรือประเทศใกล้เคียง รวมถึงป้องกันการแรงงานและประชาชนที่ใช้ในการบรรจุและขนย้ายผลไม้และผักสด รวมถึงสินค้าเกษตรจากไทย ไปยังประเทศจีนหรือประเทศที่ 3 โดยการแสดงให้เห็นว่าไทยมีการป้องกันไว้ล่วงหน้า จะเป็นการสร้างภาพพจน์การส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรของไทยในภาวะไวรัสโควิด-19 ระบาด

"เราไม่อยากให้เกิดปัญหาหรือแม้จะมีแค่ข่าวลือเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ผลดีต่อเกษตรกรและส่งออกของไทย ตอนนี้กำลังเป็นหน้าผลไม้และส่งออกของไทย ที่เงินเองก็เริ่มคลี่คลายการนำเข้าแล้ว ดังนั้นยังต้องเตรียมความพร้อม อย่างโรงแพคผลไม้ใช้แรงงาน 40-50 คน และมีล้งในไทยกว่า 800 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติด้วย ก็ต้องเร่งเตรียมพร้อมไว้ เรื่องนี้ได้นำเสนอหน่วยงานรัฐมาตั้งแต่โควิด-19 ระบาดใหม่ๆ ก็อยากให้รัฐออกมาตรการเข้มงวดไปเลย เพราะหากมีแค่ข่าวลือจะกระทบทั้งระบบ ไม่ว่าจะเกษตรกรผู้ปลูกแรงงานแพค พ่อค้าคนกลาง หรือผู้ส่งออก ซึ่งในแต่ละปีผลไม้ไทยส่งออกได้กว่า 1 แสนล้านบาท และในประเทศอีก 3-5 หมื่นล้านบาท รวมมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า 1.3-1.5 แสนล้านบาท" นายไพฑูย์กล่าว

ห่วงผลไม้หวานจัดล้นตลาด

นายไพฑูย์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาผลไม้หน้าร้อนที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย เป็นต้น ว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ประเมินไม่ได้ว่าจะดีหรือแยกว่าปีก่อน อย่างตอนนี้ทุเรียนหมอนทอง ตัวเด่นของไทย ราคาดีหน้าสวนไม่ต่ำกว่า 100 บาท/กิโลกรัม (กก.) ถ้าไม่มีอะไรราคาเฉลี่ยทรงตัว 150 บาท/กก. สูงกว่าปีก่อนเฉลี่ย 130 บาท/กก. เพราะอากาศทำให้ทุเรียนออก 4-5 รุ่น ผลผลิตออกไม่พร้อมกันมาก ราคาจึงที่อยู่

และเริ่มส่งออกได้แล้ว ขณะที่ผลไม้รสหวานจัด เห็นผลกระทบจากโควิด-19 เพราะคนเป็นไข้ง่าย ความนิยมอาจลดลง ผลผลิตอาจล้นตลาด ทำให้ราคาลำไยปีนี้อาจมีปัญหาบ้างเป็นต้น ส่วนการจะเพิ่มตลาดใหม่แทนจีนนั้นในช่วงโควิด-19 คงทำได้ยากเพราะติดในเรื่องการขนส่งและความเสียหายเกิดขึ้นได้ง่าย

2เดือนยื่นขอตั้งร.ใหม่ฮวบ

แหล่งข่าวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวถึงตัวเลขขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) และขยายกิจการเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีจำนวน 530 โรงงาน ลดลง 5.58% จากช่วงเดียวกันในปี 2562 มูลค่าการลงทุนรวม 5.58 หมื่นล้านบาท ลดลง 38.94% แบ่งเป็นเปิดกิจการใหม่ 384 โรงงาน ลดลง 13.31% มีมูลค่า 1.85 หมื่นล้านบาท ลดลง 57.66% ขณะที่การขยายกิจการ 146 โรงงาน เพิ่มขึ้น 21.66% มีมูลค่า 3.73 หมื่นล้านบาท ลดลง 21.8% จากช่วงเดียวกันปี 2562 อยู่ที่ 4.77 หมื่นล้านบาท โดยอุตสาหกรรมเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑจากพืช ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวนโรงงานที่ลดลงเนื่องจาก พ.ร.บ.โรงงาน 2562 เพิ่งบังคับใช้ปลายเดือน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ลุ้นรับ2พัน

ตุลาคม 2562 ซึ่งสาระหลักของ พ.ร.บ.โรงงานที่มีขนาดเล็กมาก ต่ำกว่า 50 แรงม้า แรงงานไม่ถึง 50 คนไม่ต้องมาขอ ร.ง.4

ยอดผลิตรถล่อหลุดเป้า2ล.คัน

นายพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มชิ้นส่วนกำลังติดตามสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะส่งผลกระทบต่อขยายรถยนต์และการส่งออกมากน้อยเพียงใด เพราะจะมีผลต่อคำสั่งซื้อชิ้นส่วนให้ลดลงตามด้วย แม้ปัจจุบันกลุ่มยานยนต์ ส.อ.ท.ยังคงเป่าการผลิตรถยนต์ปี 2563 ไว้คงเดิมที่ 2 ล้านคัน

ซึ่งเดิมคาดเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามการค้าจะทำให้ปี 2563 การส่งออกชิ้นส่วนลดลง 4-5% อยู่แล้ว แต่เมื่อมีโควิด-19 ยอมรับว่าอาจทำให้การส่งออกลดลงกว่าเดิม ส่วนลดเพียงใดขึ้นอยู่กับความคุมโควิด-19 และต้องดูแรงซื้อในประเทศของคนไทยด้วย

นายพิชัยกล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มชิ้นส่วนฯ ยังไม่มีแผนปรับลดคนงานจากผลกระทบโควิด-91 ใช้วิธีออกมาตรวจดูแลคนงานที่มีอยู่ไม่ให้เกิดการติดเชื้อ คุมเข้มไม่ให้เดินทางไปยังประเทศเสี่ยง ซึ่งบางบริษัทถึงขั้นรายงานว่ามีญาติเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากหรือไม่ เพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดปัญหาได้เพราะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญกว่า สำหรับแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) คาดว่าจะมาในอีก 5 ปีข้างหน้า ทางกลุ่มและสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเตรียมมอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาและวิจัย (อาร์แอนด์ดี) เรื่องผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่ปัจจุบันมีอยู่ 2,500 ราย เพราะอีวีเป็นเทรนด์ของโลกและมาเร็วกว่าที่คิดไว้จากเดิมที่มองว่าจะอีก 10 ปี โดยชิ้นส่วนยานยนต์จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะ 70% เป็นอุตสาหกรรมแบบเก่าไม่ได้รองรับอีวี และยังเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอี นอกจากนี้จากการที่ผู้ประกอบการชิ้นส่วนฯประมาณ 80% มุ่งเน้นเป็นการรับจ้างผลิต (โออีเอ็ม) หรือผลิตเพื่อป้อนให้กับค่ายรถ ล่าสุดเตรียมปรับแผนไปเน้นตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทน คุณภาพสูงหรือมีฟังก์ชันมากกว่าอะไหล่โออีเอ็ม ซึ่งตลาดนี้มีการเติบโตมากโดยเฉพาะจีนและไต้หวัน เพื่อลดผลกระทบเมื่ออีวีมา

แหล่งข่าวจากกลุ่มผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กล่าวว่า กรณีไวรัสโควิด-19 เริ่มมีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อบ้างแล้ว หากภายในเดือนเมษายนยังไม่จบมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบด้านการส่งออก ส่วนกรณีแรงงานหากสถานการณ์ยืดเยื้อทางผู้ประกอบการยอมรับว่าจะนำไปสู่การปลดคนงานได้เช่นกัน

'พณ.'ลุยจับขายเกิน2.50/ชิ้น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 มีนาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15338

หน้า: 1 (ล่างขวา), 8, 9

Col.Inch: 214.22

Ad Value: 235,642

PRValue (x3): 706,926

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แรงงานนอกระบบลุ้นรับ 2 พันคลั่งคลอติดยาพิษโควิด 19

ที่ 9 มีนาคม เป็นต้นไป กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย (แบบสีเขียว) ที่ประชาชนใช้สำหรับป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยในกรุงเทพฯ มี 10 สาย และต่างจังหวัดจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบว่ามีจำหน่ายในราคาสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด คือ ขึ้นละ 2.50 บาทหรือไม่ หากพบว่ามีการจำหน่ายเกินราคา จะดำเนินการจับกุมและส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทันที จึงขอเตือนร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือ

ผู้ที่จำหน่ายทางออนไลน์ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

“ถ้าไม่ทำตาม จะมีความผิด และถูกจับกุมดำเนินคดีไม่มียกเว้นทุกราย และเฉพาะทางออนไลน์ หากเป็นทางเฟซบุ๊ก จะมีการประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาช่วยตามตัว ส่วนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ขายผ่านทางมาร์เก็ตเพลสต่างๆ ไม่เพียงแต่เล่นงานคนขาย จะดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มและมาร์เก็ตเพลสที่ปล่อยให้มีการขายเกินราคาที่กำหนดด้วย มีโทษเท่ากัน” นายวิชัยกล่าว และว่า ส่วนแผนกระจายหน้ากากอนามัยวันละ 1.2 ล้านชิ้น จาก 11 โรงงาน ลัดส่วนการระบายเช่นเดิมคือ 7 แสนชิ้น ให้กระทรวงสาธารณสุขกระจายให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน ส่วนอีก 5 แสนชิ้น กรมการค้าภายในจะเป็นผู้ระบายให้กับประชากร 65 ล้านคนผ่านช่องทางต่างๆ

“ตอนนี้ทางศูนย์เร่งจัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล ที่มีปัญหาขาดแคลนเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยจะส่งให้รายที่มีปัญหา ก่อน ซึ่งปริมาณที่ส่งปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วน ส่วนการจำหน่ายให้กับประชาชนกระจายผ่านช่องทางที่มีอยู่ และเน้นผ่านรถโมบายวิ่งตรงเข้าถึงชุมชนเลย ส่วนจุดขายที่กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกการจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม” นายวิชัยกล่าว

อก.งดขายหน้ากาก 8 ล้าน

วันเดียวกัน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อก.) เปิดเผยว่า หลัง อก.ได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ว่า

บริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ในประเทศผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 1.2 ล้านชิ้น โดยจัดสรรให้กับบุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลต่างๆ 7 แสนชิ้น/วัน และจัดสรรให้กับกรมการค้าภายใน 5 แสนชิ้น/วัน เพื่อกระจายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนต่างๆ โดย อก.ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย 410,700 ชิ้น/วัน กระจายให้โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ 360,000 ชิ้น/วัน สถานพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 20,700 ชิ้น/วัน และกระจายให้สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สร.) 30,000 ชิ้น/วัน ขณะนี้ อก.เริ่มทยอยจัดส่งให้แล้ว

นพ.วิฑูรย์กล่าวว่า ส่วนการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ร้านขายยา อก.ทั้ง 8 ร้านนั้นจะงดจำหน่ายไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการที่ประชาชนมาเข้าคิวรอซื้อจำนวนมาก และเพื่อเพิ่มสัดส่วนการกระจายหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยกรมการค้าภายในจะเป็นผู้จำหน่ายให้ประชาชนผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านธงฟ้า ห้างสรรพสินค้า โดย อก.ปรับรูปแบบการจำหน่ายเป็นผ่านออนไลน์ที่ <http://landing.gpoplanet.com> เริ่มเปิดวันที่ 11 มีนาคม ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายได้ที่ Facebook : gpoplanet line official account : @gpoplanet และเว็บไซต์ www.gpo.or.th ในช่วงแรกจะจำหน่ายเฉพาะแอลกอฮอล์เจลชนิดหลอดและขวดบีบแบบจำกัดจำนวน

“เพิ่มกำลังการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือเป็น 2 เท่า ผลิตได้เดือนละ 2 แสนหลอด และบริษัทในเครือผลิตได้อีกเดือนละ 2 แสนหลอด รวม 4 แสนหลอดต่อเดือน และยังมีของบริษัทเอกชนรายอื่นๆ ที่ผลิตและจำหน่ายอีกหลายบริษัท ในส่วนขององค์การสุราสามารถผลิตแอลกอฮอล์ชนิดล้างแผลฆ่าเชื้อโรคได้วันละ 60 ตัน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแอลกอฮอล์เจลไม่ขาดแคลนแน่นอน นอกจากนั้น ประชาชนสามารถใช้แอลกอฮอล์ชนิดล้างแผลฆ่าเชื้อโรคเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ อก.ขาย

หลอดละ 24 บาท แต่ถูกนำไปขายต่อในราคา 50 บาท จึงแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแล้ว แต่อีกประเด็นที่ควรระวังคือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออาจเป็นของปลอม” ผู้อำนวยการ อก.กล่าว

‘ดีอีเอส’ เร่งควบคุมรวมแคท-ทีโอที

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการควบคุมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (เอ็นที) ว่า การควบคุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในการควบคุมรวมรัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีขั้นตอนการควบคุมตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพิ่มเติมในกระบวนการ และต้องมีตัวแทนจากกระทรวงแรงงานเข้ามาอยู่ในคณะทำงานควบคุมด้วย ส่วนประเด็นว่าจะใช้ชื่อกสท ในชื่อบริษัทใหม่หรือไม่ นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คาดจะไม่มีปัญหา เพราะการเสนอชื่อต่อ ครม. ระบุแคท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่มีคำว่า จำกัด หรือมหาชน และยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แต่เพื่อความชัดเจน จึงต้องเสนอ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง ส่วนทรัพย์สินของทั้ง 2 บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องตีมูลค่า เพราะเป็นการเปลี่ยนชื่อของทั้ง 2 บริษัท ทรัพย์สินทั้ง 2 บริษัททำการเปลี่ยนชื่อเจ้าของทรัพย์สินได้ แต่ต้องมีการจดรายการทรัพย์สินให้ละเอียดว่าทั้ง 2 บริษัทมีทรัพย์สินอะไรเท่านั้น

พ.อ.สรรพชัย หุะนันนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม มีการประชุมคณะทำงานควบคุมกิจการชุดใหญ่ครั้งแรก ประกอบด้วยคณะทำงาน 3 คณะ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร และด้านการเงิน โดยมอบนโยบายแก่คณะทำงานชุดย่อย 13 คณะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมกิจการ และกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และที่การประชุมได้เห็นนโยบายร่วมกัน

'ทำสาวต้นมะขาม'ยกระดับคุณภาพมะขามหวาน

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอปากท่า จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 63 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่า ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หมู่ 4 ต.บ้านเลี้ยว อ.ปากท่า โดยมีนายสงัด มีมา เจ้าของศูนย์ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในไร่และสวนของตนเอง ทำให้เกิดการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดีที่สำคัญจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้



ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพา ตลอดจนช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

นางจงกล เพ็งวัน เกษตร อ.ปากท่า กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกัน นำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพืชหรือสินค้าการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ เช่น จัดฐานให้ความรู้การใช้ไม้ การลดต้นทุน การกำจัดศัตรูพืช การพัฒนาที่ดิน และอาชีพเสริมด้านการประมง ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในส่วนของเกษตรกร อ.ปากท่า มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ

ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะขามหวาน หอมแดง ถั่วเขียวผิวมัน มะม่วงหิมพานต์ รวมพื้นที่ปลูกกว่า 2 หมื่นไร่ สร้างมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรเข้าเรียนรู้ที่ สฟก.ตาม

นโยบายของรัฐบาล กรม

ส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ในปี 63

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัด



เกษตรกรผู้ปลูก

ด้าน ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะ

เกษตรศาสตร์ มจร.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากเกษตรกรไม่ได้คัดแต่งกิ่งอาศัยรอดแต่ผลผลิตไม่พัฒนาคุณภาพ ดังนั้นเมื่อต้องการมะขามหวาน



งบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจัดทำโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไม้ผล ปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการพัฒนาระบบตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการยกระดับการผลิตมะขามหวานคุณภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดการสวนมะขาม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่

คุณภาพ จึงควรตัดแต่งกิ่งเพื่อบำรุงต้นและบำรุงใบ บำรุงดอก ให้ออกดอกพร้อมกัน พอดอกออกพร้อมกันการจัดการเรื่องคุณภาพของมะขามหวานจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นกระบวนการขององค์ความรู้ เรื่องการให้น้ำ ขยายใบจะเสริมผลผลิตของมะขามให้มีคุณภาพ ที่สำคัญคืออนาคตมะขามหวาน จ.อุตรดิตถ์ จะ

ต้องได้ GI ซึ่งจะการันตีได้ว่า มะขามหวานเป็นของ อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ จะทำให้ราคามะขามหวานของอุตรดิตถ์ มีราคาพุ่งสูงขึ้น เหมือนลับประดห้วยมุ่น ที่วันนี้ไปไกลแล้ว มะขามหวานก็เช่นเดียวกัน

วิธีการทำสาวต้นมะขามที่มีอายุมาก คือการตัดแต่งกิ่งบำรุงต้น หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเอากิ่งใบที่ไม่สมบูรณ์



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 9 มีนาคม 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25715

หน้า: 19(บนขวา)

Col.Inch: 58.20

Ad Value: 122,220

PRValue (x3): 366,660

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ทำสาวต้นมะขาม'ยกระดับคุณภาพมะขามหวาน

ออก กิ่งที่เป็นโรคมี่แมลงรบกวน รวมถึงกิ่งตาย
ออก ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งจะช่วยให้แสงเข้าบริเวณ
ลำต้น เชื้อราที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะหายไปด้วย
ทำให้ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชสะสม หลังจาก
นั้นจะมีใบอ่อนเกิดขึ้น ก็ให้ฉีดด้วยปุ๋ยทางใบ
จะทำให้ต้นได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ก็จะแตก
ดอกพร้อมกันทำให้ผลผลิตมะขามหวานมี
คุณภาพ กิ่งที่แตกใหม่จะแตกเป็นพุ่มใหม่ขึ้น
มา เมื่อออกฝักก็สามารถเก็บได้ง่าย หมดปัญหา
แรงงานเก็บมะขาม เพราะสามารถขึ้นเก็บหรือ
ใช้บันไดเตี้ย ๆ เก็บได้

น่ารัก สมบัติ/รายงาน

ตั้งศูนย์ AIC ปฏิรูปภาคเกษตรสู่ยุค 4.0

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 61 แห่งในการจัดตั้งศูนย์ AIC ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปแล้วใน 13 มหาวิทยาลัย เหลืออีก 7 จังหวัดที่อยู่ระหว่างการ



พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย คาดว่าภายในกลางเดือนมีนาคมนี้จะจัดตั้งได้ครบทั้ง 77 จังหวัด เร็วกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 9 เดือน ทั้งนี้ศูนย์ AIC มี 2 ประเภท คือ ศูนย์ AIC ประจำจังหวัด ซึ่งมี 1 สถาบัน 1 ศูนย์ และ ศูนย์ AIC ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นศูนย์ประจำจังหวัดสามารถเข้าร่วมได้ เช่น ศูนย์ข้าว ศูนย์ประมง และศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย และทดสอบ โดยเฉพาะเครื่องจักรกลและนวัตกรรมที่เป็นเมดอินไทยแลนด์ ส่วนการทำงานของศูนย์ AIC จะบูรณาการกับ 4 ภาคีหลัก คือ รัฐ เอกชน เกษตรกร และภาค

วิชาการ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ระดับชาติ และบอร์ดบริหาร ของแต่ละจังหวัด

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ AIC เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ที่จะสร้างมิติใหม่ของการบริหารและการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้พ้นจากความยากจน รวมถึงยกระดับให้ประเทศไทย ขึ้นเป็นที่อุปทานประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลกได้ โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่อันดับที่ 12 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียรองจากประเทศจีน.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/กีฬา

วันที่: จันทร์ 9 มีนาคม 2563

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10694

Col.Inch: 11.30

Ad Value: 17,515

หน้า: 9(ซ้าย)

PRValue (x3): 52,545

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กีฬารอบวัน: จัดโบว์ลิ่งการกุศล



จัดโบว์ลิ่งการกุศล

เมื่อ 8 มี.ค. ที่บลูโอ ริซึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 3 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาบุตร-ธิดาช่างภาพการเมือง” ครั้งที่ 11 เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน - การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชนที่ต้องตกงานจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจของสำนักข่าวต่างๆ ที่ปิดตัวลง ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สำนักบริการทางแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความอนุเคราะห์นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแอลกอฮอล์แบบเจลสำหรับล้างมือมาใช้งานด้วย